

ผลการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.)

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย		จำนวนเงินสนับสนุนที่ใช้	การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	หมายเหตุ
			ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ		รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 1	
1. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต กิจกรรม: 1.1 จัดอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน “ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต” 1.2 ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประจำปี	เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของ ธพส.	- หน่วยงานภายใน ธพส. - หน่วยงานกลางที่จัดการฝึกอบรม	- จัดการอบรมภายใน 1 ครั้ง - ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 1 ครั้ง	-	-	- ดำเนินการและรายงานผลภายในไตรมาส 2 - ระยะเวลาดำเนินการตามที่หน่วยงานกลางกำหนด	
2. โครงการตามแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต กิจกรรม: 2.1 ประกาศผลพนักงานตัวอย่างที่ปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร 2.2 จัดทำสื่อเผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณผ่าน CG Broadcast	เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติวัฒนธรรมสุจริต	- หน่วยงานภายใน ธพส.	- จัดกิจกรรมภายใน 1 ครั้ง - เผยแพร่บทความ 4 เรื่อง	-	-	- ดำเนินการและรายงานผลภายในไตรมาส 3 - มีการจัดทำบทความในรูปแบบของ e-magazine และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ธพส. เรื่อง แนวคิดการทำงานแบบ Agile ในองค์กรยุคใหม่	
3. โครงการตามแนวทางการแสดงเจตจำนงในการบริหารด้วยความสุจริต กิจกรรม: 1.1 การแสดงเจตจำนงในการบริหารด้วยความสุจริต 1.2 ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 1.3 ทบทวนแนวปฏิบัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของผู้ปฏิบัติงาน	เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตและกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต รวมทั้งนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้อง	- หน่วยงานภายใน ธพส.	- จัดกิจกรรม 1 ครั้ง - 1 ครั้ง - 1 ครั้ง	-	-	- มีการปรับเปลี่ยนเป็นนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) - ดำเนินการและรายงานผลภายในไตรมาส 4 - ดำเนินการและรายงานผลภายในไตรมาส 4	

โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	เป้าหมาย		จำนวนเงินสนับสนุนที่ใช้	การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
			ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ		รายละเอียดผลการดำเนินงานไตรมาส 1	หมายเหตุ
4. โครงการตามแนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ กิจกรรม: 3.1 เผยแพร่ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการสร้างความปลอดภัย (ITA 65) 3.2 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการและยกระดับธรรมาภิบาลในองค์กร	- หน่วยงานภายใน ธพส.	- รายงานการเปิดเผยข้อมูล 1 ฉบับ - รายงานการประเมินความเสี่ยง 1 ฉบับ	- -	-	- อยู่ระหว่างดำเนินการในไตรมาสที่ 2 - ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยคณะทำงาน ศปท. ธพส. มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 65	
5. โครงการตามแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรม: 4.1 จัดทำกิจกรรม CG DAY 4.2 การจัดทำการประเมิน ITA 2565 4.3 รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ธพส. 4.4 จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ธพส. ประจำปี 2566	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของ ธพส. ได้มีส่วนร่วมในการต่อต้านป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในองค์กร	- หน่วยงานภายใน ธพส.	- จัดกิจกรรม 1 ครั้ง - - รายงานผลรายไตรมาส - แผนปฏิบัติการประจำปี 2566	- คะแนน ITA ระดับ A - -	500,000	- ดำเนินการในไตรมาส 2 - ดำเนินการในไตรมาส 2 - รายงานข้อร้องเรียนเป็นรายเดือน - ดำเนินการและรายงานผลภายในไตรมาส 4	